



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๕๕

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/เลขานุการคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ/  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว กองแผนงานจึงเสนอ “ร่าง” แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณพิจารณา

คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะว่า การจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ควรกำหนดนโยบายในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้ชัดเจนในส่วนของแผนและยุทธศาสตร์โดยเฉพาะครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินควรเชิญสำนักงานงบประมาณมาหารือแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ในส่วนของงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เป็นแนวทางในภาพรวมที่ใช้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการ Go Green/Eco แต่สิ่งที่ควรพิจารณาและให้ความสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านอัตราค่าจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ให้กับคณะที่เป็นแกนหลักในการผลิตบัณฑิตด้านการเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป

๒. คณะ-สำนัก ต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานให้รอบคอบ หรือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เป็นเอกลักษณ์และมีจุดเด่น โดยต้องสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ Road Map ของมหาวิทยาลัย

๓. ในส่วนของการเสนอของบประมาณสิ่งก่อสร้างให้นำเสนอตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยเมื่อจัดทำรายละเอียดเรียบร้อยแล้วต้องเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับหลักการก่อนที่จะดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ นอกเหนือการขอจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางแล้ว หน่วยงานต้องใช้กลยุทธ์ในการหางบประมาณด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ หากสำนักงบประมาณ และ สกอ. มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้เร็วขึ้น ให้กองแผนงานแจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบและใช้ประกอบการดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ